

รายงานผลดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อสำนักทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	เอกสาร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำผลงานวิชาการ(งานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/การจัดการความรู้)	มิ.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
พัฒนาบุคลากรในการทำงานเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	เม.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP)	ม.ค.มี.ค.,ก.ค. 64	<u>มกราคม 2564</u> -การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP) ของบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข โดยหัวหน้ากลุ่มของแต่ละกลุ่มพิจารณาและตัดสินใจให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพตามบทบาทของกลุ่มงาน ซึ่งแต่ละคนจะได้รับให้ฝึกอบรมคนละ 6 วิชา จะมีการติดตามในเดือนมีนาคมและกรกฎาคม <u>มีนาคม 2564</u> -ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP) ของบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข พบว่า มีการอบรมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และบุคลากรในสำนักทันตสาธารณสุข ได้เข้ารับการอบรมตามที่หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มกำหนดไว้ให้ มีใบประกาศเกือบครบทุกคน	แผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP) https://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/download/news/IDP.pdf ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลใน 5 เดือนแรกเพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่ง https://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/download/LQ/IDP5Month1.pdf
พัฒนาจัดเก็บความรู้ และสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของหน่วยงาน	มี.ค.-ก.ค. 64	มีการดำเนินการออกแบบระบบเพื่อจัดเก็บความรู้ และสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของหน่วยงานในเวปไซต์ใหม่	
จัดให้มีพี่เลี้ยง(Coaching)ในการเขียนผลงานส่งเข้ารับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐ (TPSA)	ม.ค.-ก.พ..64	จัดให้มีพี่เลี้ยง(Coaching)ในการเขียนผลงานส่งเข้ารับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐ(TPSA) จำนวน 2 เรื่อง 2 ครั้ง โดยนางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนมาตรการการจำกัดภัย น้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคนไทย ผู้ให้ข้อเสนอแนะ นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รายละเอียด ควรเพิ่มสถานการณ์ แนวโน้ม ของ BMI พันธุ์ในกลุ่มอายุต่าง ๆ เด็กสูงตีสมส่วน โรค NCDs หลังใช้มาตรการทางภาษีแล้ว ดีขึ้นอย่างไรบ้าง โดยสรุปภาพรวมเขียนได้ดีมาก มองเห็นถึงแนวคิด เหตุผล ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ขั้นตอน ภาษีเครือข่าย หลากหลายภาคส่วน และผลลัพธ์ จนถึง Impact	จัดให้มีพี่เลี้ยง(Coaching) ตามเอกสารรายงานการประชุม

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	เอกสาร
		<p>เรื่องที่ 2</p> <p>การแปรผัน New normal</p> <p>ข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสู่รางวัลเลิศรัฐและรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2564</p> <p>ผู้ให้ข้อเสนอแนะ นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</p> <p>รายละเอียด 1. ควรบอกถึงปัญหาว่าโควิด 19 ส่งผลอย่างไรต่อการแปรผันของเด็กทำให้ไม่สามารถแปรผันในรูปแบบเดิมได้ต้องใช้วิธีแปรผันแบบnew normal (เพราะเชื้อโควิดแพร่กระจายผ่านทางน้ำมูกน้ำลายซึ่งอาจแพร่เชื้อสู่เพื่อน ๆ ได้ในขณะที่แปรผัน จึงจำเป็นต้องต้องคิดออกแบบวิธีการแปรผันแบบใหม่เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และสามารถเด็กทำกิจกรรมการแปรผันที่โรงเรียนได้ใช้หรือไม่)</p> <p>2. การแปรผันรูปแบบใหม่แตกต่างจากรูปแบบเก่าอย่างไร(เปรียบเทียบวิธีการ)</p> <p>3. ส่วนของผลลัพธ์ยังมีข้อมูลแสดง ว่าการเกิดสถานการณ์ระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อแสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของการแปรผันแบบใหม่เป็นอย่างไร</p>	
พัฒนาวิชาการสำนักทันตสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้	พ.ย.63 เม.ย. ก.ค.64	<p>ผลการดำเนินงานครั้งที่ 1</p> <p>การประชุมพัฒนาวิชาการสำหรับบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรโรทัย อาคาร1 ชั้น 2กรมอนามัย</p> <p>เรื่อง การแปรผันเพื่อลดการเกิดโรคในช่องปากโดยมีเนื้อหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เชื้อโรคกับการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ โดย ทพ.พงศธร จินตกานนท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ 2. ส่วนประกอบและการออกฤทธิ์ในยาสีฟัน โดย ทพญ.วาสนี เกียรติอดิสร ทันตแพทย์ชำนาญการ 3. ฟลูออไรด์กับการป้องกันฟันผุ และการแปรผันแห้ง โดย ทพญ.นพวรรณ โทษณุกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 4. การแปรผันแบบ 2 2 2 โดย ทพญ.จิราพร ชิตดี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประยุกต์การใช้องค์ความรู้ด้านทันตสุขภาพ เสริมพลังวิชาการ มุ่งเน้นให้ทันตบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและประชาชน</p> <p>ผู้เข้าประชุม บุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 45 คน</p>	<p>ผลการดำเนินงานครั้งที่ 1</p> <p>https://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_news.php?nid=4414&filename=ar</p>
ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ปี 2564	ก.ค.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	เอกสาร
พัฒนาวิชาการกับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ	ม.ค.64	<p>ประชุมสัมมนาผลิตภัณฑุแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ Oral Healthcare Seminar 2021 ระหว่างประเทศญี่ปุ่นจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและเทคโนโลยีผลิตภัณฑุแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุม ทันตบุคลากร จากที่ตั้งหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 200 คนบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 30 คน และบุคลากรจากทางประเทศญี่ปุ่น จำนวน 60 คน</p>	https://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=4460&filename=index
อบรมระยะสั้น (4เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์	มี.ค.- ก.ค. 64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	